

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. มีนาคม ๕๘ ปาล์มน้ำมันออกตลาดเกินกว่าล้านตัน
๒. เศรษฐกิจกิจการเกษตร : เตรียมความพร้อมนำเข้าหอมหัวใหญ่
๓. สศข.๗ เกษะตีดนาปรังเจ้าพระยารับผลกระทบแล้ง - พื้นที่ปลูกลด
๔. เกษตรอืด ๕ หมื่นล้านแจกคูป้องกันศก.
๕. เกษตรทุ่มอีก ๔ พันล้านจ้างชานาทำงาน
๖. เกษะข่าวเกษตร
๗. รัฐทุ่ม ๓ พันล้านสู้ภัยแล้ง
๘. ชาวสวนปาล์มจ้รัฐประกันราคา ๕ บาท ถกแผนระยะยาว
๙. ลดพื้นที่ปลูกยาง
๑๐. สินค้าเกษตรอุมส่งออกติดลบ
๑๑. ยันผลตรวจแอปเปิดปลอดภัย
๑๒. ตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืช
๑๓. เลิกเก็บต้งน้ำตาล ๕ บาท

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
เดลินิวส์
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
บ้านเมือง
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์

มีนาคม 58 ปาล์มน้ำมัน

ออกตลาดเกินกว่าล้านตัน

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงการประชุมของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อกลางเดือน มกราคม ที่ผ่านมา มีเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือ การเปิดตลาดน้ำมันปาล์มและน้ำมันเมล็ดปาล์ม ตามข้อผูกพันของทุกกรอบการค้าระหว่างประเทศ และการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 50,000 ตัน

สำหรับสินค้าปาล์มและน้ำมันเมล็ดปาล์ม มีการผูกพันกรอบการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ กรอบองค์การการค้าโลก กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และกรอบเขตการค้า FTA ซึ่งที่ประชุม กนป. มีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดนำเข้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเมล็ดปาล์ม ปี 2558



ตามข้อผูกพันของทุกกรอบการค้าระหว่างประเทศ และบริหารการนำเข้าโดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นำเข้า

โดยให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ขณะเดียวกันต้องลดการใช้เพื่อพลังงานทดแทนเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 7 เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมัน



ปาล์ม และให้กลับมาใช้ ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 7 เมื่อพ้นวิกฤติขาดแคลนน้ำมันปาล์ม

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป ผลผลิตปาล์มน้ำมันจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นเกินกว่าล้านตัน และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีปริมาณมากขึ้นจนถึง 280,000-350,000 ตัน ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ เตรียมมาตรการลดผลกระทบจากการนำเข้า ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับราคาขายผลปาล์มน้ำมันไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 6 บาท โดยให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม และโรงงานไบโอดีเซลรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 30 บาท ในช่วงเวลานำเข้าจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558.

เตรียมคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่



การประชุมของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดง หอมหัวใหญ่และหัวฝรั่ง ถ้าสุดท้ายได้มีการวางแผนการผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่ในปี 2558 โดยให้นำเข้ามาจัดตั้งหอมหัวใหญ่ตามข้อตกลงกับ WTO จำนวน 3.15 ล้าน

และให้ศูนย์บูรณาการผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้กำกับและจัดสรรให้แก่สหกรณ์สมาชิก 8 แห่ง เพื่อจัดสรรให้เกษตรกรไปปลูก โดยคาดว่าจะในปี 2558 จะมีปริมาณผลผลิตหอมหัวใหญ่ 44,000 ตัน แต่เนื่องจากมีปริมาณปลูกกระเทียมแดงและเผือกในช่วงการเพาะปลูกและเพาะปลูก ทำให้ผลผลิตหอมหัวใหญ่บางส่วนได้รับความเสียหาย

จากข้อมูลศูนย์บูรณาการผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สมาชิก 8 แห่ง พบว่า ปี 2558 มีผลผลิต 33,321 ตัน ตกลงประมาณร้อยละ 25 ซึ่งจะออกตลาดตั้งแต่เดือนธันวาคม-เมษายน 2558 และจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ในแหล่งผลิตใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอมะเข่ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอฝาง

ด้านราคาหอมหัวใหญ่สด ณ 22 มกราคม 2558 ที่ท่าอากาศยานที่ กิโลกรัมละ 8-9 บาท ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากต้นเดือนมกราคม 2558 ที่กิโลกรัมละ 15 บาท เนื่องจากมีหอมหัวใหญ่จากต่าง

ประเทศจำหน่ายอยู่ในตลาดจำนวนมาก ทั้งในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จังหวัดราชบุรี ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง

โดยเป็นการนำเข้าและการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งประเทศจีนและประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการระงับสั่งซื้อหอมหัวใหญ่สดในประเทศ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะหากเกษตรกรรายใดจะลดปลูกลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ซึ่งผลผลิตจะมีประมาณ 20,000 ตัน หากไม่มีมาตรการคุมและการปราบปรามการนำเข้าที่เด็ดขาด

ทั้งนี้ การนำเข้าหอมหัวใหญ่นอกโควตาจะค่อนข้างมีร้อยละ 142 ของราคา CIF หากประเมินราคานำเข้าและเสียด่านร้อยละ 27 เท่านั้นที่เข้าจริงได้มอบให้ศูนย์บูรณาการผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้บริหารการนำเข้าและจัดสรรให้เกษตรกรเป็นผู้กำกับ

ซึ่งจะเป็นการนำเข้าหอมหัวหอมแห้ง ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่กระทบคือหอมหัวใหญ่สดที่เกษตรกรผลิตได้ในประเทศเพราะเป็นพันธุ์หอมต่างชนิดกันที่ประเทศไทยผลิตไม่ได้และใช้ในรสชาติที่ต่างกัน โดยปัจจุบันเกษตรกรร้อยละ 142 จะทำไร่ราคาหอมหัวใหญ่นำเข้าขายในท้องตลาดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งขณะนี้ราคาหอมหัวใหญ่นำเข้าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยการนำเข้าหอมหัวใหญ่ในโควตาอาหารได้มีการเจริญใจและมีความต้องการใช้หอมหัวหอมแห้งเพิ่มขึ้น

ด้านตลาดหอมหัวใหญ่ พบว่า ในเดือนธันวาคม-มีนาคม 2558 ในจังหวัดเชียงใหม่มีการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นที่มีความต้องการบริโภคหอมหัวใหญ่สดของประเทศไทยประมาณปีละ 6,000-8,000 ตัน ซึ่งขณะนี้มีการส่งออกไปบางส่วน แต่เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้มีผลผลิตออกมามาก ประกอบกับค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาส่งออกมี

ราคาเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะมีการนำเข้าหอมหัวใหญ่จากไทยน้อยกว่าปีที่ผ่านม

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการชุมชนสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อขอความร่วมมือการนำเข้าหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ และการประเมินราคานำเข้าเพื่อเสียด่านนำเข้าหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศให้มีความถูกต้องมากขึ้น

สศช.7 เกาะติดนาปรังเจ้าพระยา รับผลกระทบแล้ง-พื้นที่ปลูกลด

นางฉัตรวีระดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 7 ชัยนาท (สศช.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2558 ในพื้นที่รับผลิตชอบ ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท อพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ซึ่งมีพื้นที่ 4 ใน 26 จังหวัดของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้กรมชลประทานงดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง อันเนื่องมาจากปัญหาปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้การได้มีน้อยและไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประกาศแจ้งให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งช่วงเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2558 เกษตรกรจะลงมือเพาะปลูกช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 และจะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ในเรื่องดังกล่าว สศช.7 ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวนาปรัง ปี 2558 ปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 30 เมษายน 2558 พบว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2558 ใน 4 จังหวัด มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 347,581 ไร่ ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 1,450,285 ไร่ ลดลง 1,102,704 ไร่ หรือร้อยละ 76 โดยเกษตรกรบางส่วนรีบทำนาปีรอบที่ 2 ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคมแทน และบางส่วนหันไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ถั่วเขียว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยนาทิ้งไว้ว่าง เพราะไม่ต้องการเสี่ยงกับปัญหาขาดแคลนน้ำ ในช่วงการเจริญเติบโตของต้นข้าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

เกษตรอัด 5 หมื่นล้าน แจกคูปองกระตุ้นศก.

แลกซื้อปัจจัยผลิต
“ประยุทธิ์” ส่งศึกษาพักหนี้
เกษตรกร 4,000 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3 จัดมาตรการแจกคูปองแลกซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมขยายวงเงินป้องกันชุมชนแออัดรวมกว่า 50,000 ล้านบาท

นายปิติพงศ์ พิฆานูญ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ครม. ได้ร่วมหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า แม้รัฐบาลจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วหลายมาตรการ แต่ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ปัจจุบันยังไม่มีการเข้าถึงมากพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในภาพรวม โดยเฉพาะเกษตรกรในต่างจังหวัด ที่ยังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายได้ให้เกษตรกรช่วงฤดูแล้งระยะที่ 3 คาดใช้งบประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาท มาตรการกระตุ้นระยะที่ 3 เป็นไปได้ที่จะแจกคูปองให้เกษตรกรเพื่อแลกซื้อวัสดุทางการเกษตร หรืออาจขยายวงเงินเพิ่มในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 คือ กระจายรายได้ให้เงินในชุมชนที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากชุมชนละ 1 ล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอมาตรการดังกล่าวให้ครม. พิจารณาได้ราวเดือนก.พ.

บรรเทาแล้ง-หนุนรายได้เพิ่ม

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะทยอยออกมาเป็นระยะ ส่วนมาตรการระยะที่ 3 นี้เกี่ยวกับการบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ และอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลไม่สามารถส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกได้ มาตรการช่วยเกษตรกรช่วงหน้าแล้งระยะที่ 3 ต้องหาวิธีให้เงินถึงมือเกษตรกรโดยตรง เพื่อให้เกิดการบริโภคและนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ”

ทั้งนี้ มาตรการระยะที่ 3 ต้องทำให้เกษตรกรอยู่ในระดับหนึ่ง มีเงินพออุปโภคบริโภค หรือมีเงินซื้อปัจจัยการผลิต มีเงินเพียงพอลงทุนในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่เดือนพ.ค.2558 การแจกคูปอง เงินเข้ามือเกษตรกรโดยตรงแต่ต้องกำหนดร้านค้าที่รับคูปองเหมือนโครงการธงฟ้า ของกระทรวงพาณิชย์ ให้เกษตรกรเบิกซื้อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

“การกระตุ้นครั้งนี้ มีหลายแนวคิด บางคนเสนอให้ใช้วิธีส่งเสริมตามผู้ถือครองที่ดิน แต่เกษตรกรไม่ใช่เจ้าของที่ดินทำให้ไม่ได้รับประโยชน์ ถ้าใช้มาตรการจ้างแรงงานเกษตรกรเพื่อก่อสร้างก็ได้เนื่องจากมีงานก่อสร้างมากมาย แต่ปัญหาคือ แรงงานเกษตรกรชนบทมีแต่คนแก่และเด็ก อย่างกรมชลประทานออกมาตรการจ้างชวานาชุดล่อคลอง ซ่อมประตูระบายน้ำยังมีคนมาสมัครเพียง 20,000 กว่าคน จึงต้องหานโยบายทำให้เกษตรกรมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้ ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจ” นายปิติพงศ์ กล่าว

มาตรการกระจายรายได้เกษตรกร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงหน้าแล้ง เดิมได้หารือกับกระทรวงการคลัง และของบประมาณ

เกษตรกรทุ่มอีก 4 พันล้านจ้างชาวนาทำงาน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เสนอของบประมาณ 4,173.9 ล้านบาท เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาดังนี้ คือ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระยะที่ 2 วงเงิน 3,173.9 ล้านบาท ขอจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2558

มีเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการคือชุมชนเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้ง พื้นที่ 3,052 ตำบล 58 จังหวัด ตามบัญชีรายชื่อพื้นที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตร ปี 2558

หลักการสำคัญของโครงการ คือ ทางชุมชนจะต้องเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และเป็นโครงการที่เน้นการจ้างงานในชุมชนเป็นหลัก โดยจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการงบประมาณไม่เกินตำบลละ 1 ล้านบาท

หากเป็นโครงการที่ต้องว่าจ้างบริษัทขนาดใหญ่ดำเนินการ ต้อง

กำหนดในสัญญาจ้างให้จ้างแรงงานชวามาประมาณ 30% ของแรงงานทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งให้มีรายได้ และสร้างโอกาสให้ชุมชน เกษตรกร สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน

“กระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์น้ำและภาวะแห้งแล้งพบว่าทั่วทุกภาคของไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ต้องสำรองปริมาณน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝน ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถปลูกพืช เกิดการว่างงานและขาดรายได้ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร”

นายอำนาจ ปะดิเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าจะนำเสนอ ครม.ของบประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อนำร่องการใช้จ่ายในประเทศเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ประมาณ 10,000 ตัน ก่อสร้างการทำสนามกีฬา/คู่อานกีฬา, การปลูกพืชคอกปศุสัตว์, ทำพื้นสระน้ำ และทำถนน

เกาะข่าวเกษตร

๒๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558.... ○ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 และนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าไหม “ภูษา สายธารแห่งวัฒนธรรม” ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวจ. เชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น.... ○ สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ ใก้พื้นเมืองไทย มรดกไทย สู่อุตสาหกรรม ไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดย ผศ.เสรี จิโนคม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นายประวิติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยเข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.... ○ นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพบุคลากรผู้นำมาตรฐานสากล” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 ก่อน.... ○ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเรือตรวจการประมงทะเล 107 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อต้นตรวจเอกสารประจำเรือประมงและการจดทะเบียนแรงงานในกิจการการประมงทะเลพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงขึ้นทะเบียนเรือประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม.... ○ นายสุรพล อารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม การมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 6 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 ก่อน.... ○

กิด ทางไทย

รัฐทุ่ม 3 พันล้านสู้ภัยแล้ง

ว.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระยะที่ 2 วงเงิน 3,173.92 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2558 สำหรับหลักการที่จะใช้เงินดังกล่าวทางชุมชนจะต้องเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และเป็นโครงการที่เน้นการจ้างงานในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินตำบลละ 1 ล้านบาท เน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าจะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจำนวน 3,052 ตำบลใน 58 จังหวัด คาดว่าจากมาตรการดังกล่าวจะทำให้เกิดการจ้างแรงงาน 2.01 ล้านคน และเกิดกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน รวม 2,441 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากเป็นโครงการที่ต้องว่าจ้างบริษัทขนาดใหญ่ดำเนินการ ต้องมีการกำหนดในสัญญาจ้าง ให้มีการจ้างแรงงานเกษตรกร 80% ของแรงงานทั้งหมดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งให้มีรายได้และสร้างโอกาสให้ชุมชน เกษตรสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน.

ชาวสวนปาล์มจี้รัฐ ประกันราคา 5 บาท ถกแผนระยะยาว

● ชาวสวนปาล์มจี้พาณิชย์การันตีราคาผลปาล์ม กก.ละ 5 บาท พร้อมถกแผนรักษาเสถียรภาพ ราคาปาล์มระยะยาว ดันตั้งคณะทำงานหาข้อสรุปร่วมกัน

นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มกว่า 25 กลุ่ม ได้เข้าหารือกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถึงแนวทางการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน หลังจากรัฐบาลมีมติให้นำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์จากมาเลเซีย 5 หมื่นตัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มสดให้ลดลงทันทีจากราคาโลกกรัม(กก.) ละ 6 บาทกว่าเหลือ กก.ละ 5.40-5.80 บาท และทุกครั้งที่มีการนำเข้าจะส่งผลกระทบต่อราคาปรับลดลงเหลือกว่า 3 บาททุกครั้ง จึงอยากให้รัฐรับประกันราคาผลปาล์มว่าจะไม่ต่ำกว่า กก.ละ 5 บาท

“ปกติแล้วราคาผลปาล์มจะขยับสูงขึ้นและได้ราคาดีเพียง 3 เดือนเท่านั้นคือช่วงพฤศจิกายนเรื่อยมาจนถึงเดือนมกราคม จากนั้นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีผลผลิตออกมาจนราคาก็จะปรับลดลง ปีที่แล้วราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4 บาทกว่า ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ กก.ละ 3.80-4.25 บาท จึงต้องการทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการสต็อกของรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาปาล์มลดลงไปต่ำกว่าต้นทุน” นายมนัส กล่าว

นางจินตนา ชัยวรรณการ ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า(อคลัง) กล่าวภายหลังการหารือกับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันว่า จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกร โรงสกัด โรงกลั่น และภาครัฐ ซึ่งมีกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนผู้ประสานงาน โดยแนวทางเบื้องต้นคือการบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มในระยะยาว ซึ่งมีข้อเสนอในการจัดตั้งแท็งก์กลาง แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเก็บค่าดำเนินการ ส่วนการนำเข้าน้ำมันปาล์มครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาผลปาล์มเนื่องจากเข้ามาในปริมาณน้อย และนำมาใช้ในการผลิตเป็นปาล์มขูดเพื่อการบริโภคเท่านั้น โดยล็อตแรกปริมาณ 9 พันตันจะนำเข้ามาวันที่ 29 มกราคมนี้ หลังจากนั้นจะทยอยนำเข้ามาให้ครบภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

● ลดพื้นที่ปลูกยาง
14 **ตรีภ** นายพรชัย สุขสม จ่าจังหวัดตรัง ในฐานะคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหายางพาราทั้งระบบ จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง มีนโยบายที่จะ
ลดพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและจัดโซนนิ่ง
พื้นที่ปลูกยาง โดยให้ปลูกในพื้นที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชอื่นฯ
ที่เป็นที่ต้องการของตลาด หรือหันไปปลูกปาล์มน้ำมัน เนื่องจากเห็นว่าใน
ระยะยาวตลาดยางพารามีแนวโน้มที่ไม่สดใสเหมือนดังอดีต "ส่วนปัญหา
ราคายางของจังหวัดตรัง ที่ยังคงเหลือมล่ำกับจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะ
ราคาน้ำยางสด ซึ่งแตกต่างกับราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน
ก็โลกร้มละเกือบ 20 บาท ทำให้พ่อค้าน้ำยางสดได้ผลประโยชน์จากความไม่
เท่าเทียมกันของราคาดังนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อน้ำยางพาราในจังหวัดตรัง"
นายพรชัย กล่าว

ชายชาวอ.ค.57สูงสุดเป็นประวัติการณ์

สินค้าเกษตรอัมส่งออกติดลบน้อย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยส่งออกปี 57 ติดลบแค่ 0.41% โดยมีสินค้าเกษตรช่วยหนุน ขณะที่ตลาดหลักส่งออกของไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ในปี 2557 การส่งออกหดตัวลดลง 0.41% จากปี 2556 โดยมีมูลค่า 227,574 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการนำเข้าหดตัวลดลง 8.97% จากปี 2556 โดยมีมูลค่า 227,952 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล

379 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยภาวะการค้าต่างประเทศของไทยในเดือนธ.ค.57 การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 จากเดือนเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่า 18,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนมูลค่าการส่งออกเดือนธ.ค.ไม่รวมน้ำมันสำเร็จรูป มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,862 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 จากปีก่อน ซึ่งภาพรวมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 0.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนตามการขยายตัวของการส่งออกสินค้าข้าว น้ำตาล อาหารทะเล

ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 1.4 ตามลำดับ

ส่วนการนำเข้าหดตัวลดลงร้อยละ 8.74 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่า 17,201 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 1,589 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามการนำเข้าที่ลดลงของสินค้ากลุ่มเชื้อเพลิง กลุ่มวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูป และสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง โดยเฉพาะน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้านำเข้าอันดับ 1 ของไทยหดตัวร้อยละ 42.6 จากปีก่อน จะสนับสนุนต่อภาคการผลิตของไทยมีต้นทุนต่ำลง และส่งผลดีต่อค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของ การนำเข้าสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง หดตัวจากภาวะการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว และสินค้าวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูปหดตัวตามการนำเข้าทองคำเป็นสำคัญ ซึ่งหากไม่รวมทองคำ สินค้ากลุ่มวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูปจะขยายตัวร้อยละ 6.2 สินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวที่ร้อยละ 17.7 เป็นสัญญาณสะท้อนแนวโน้มการส่งออก การบริโภคและการผลิตในประเทศที่มีทิศทางดีขึ้นตามลำดับ

แช่แข็งและแปรรูป และไก่สดแช่แข็ง และแปรรูป โดยเฉพาะข้าวมีอัตราขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 อยู่ที่ร้อยละ 67.0 มีปริมาณการส่งออกเดือน ธ.ค. 57 อยู่ที่ 1.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ขณะที่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่หดตัวได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง และแปรรูป การส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 4.5 นอกจากนี้ การส่งออกเดือน ธ.ค. 57 ไปยังตลาดหลักกลับมาขยายตัว โดย

สนับสนุนต่อภาคการผลิตของไทยมีต้นทุนต่ำลง และส่งผลดีต่อค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของ การนำเข้าสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง หดตัวจากภาวะการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว และสินค้าวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูปหดตัวตามการนำเข้าทองคำเป็นสำคัญ ซึ่งหากไม่รวมทองคำ สินค้ากลุ่มวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูปจะขยายตัวร้อยละ 6.2 สินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวที่ร้อยละ 17.7 เป็นสัญญาณสะท้อนแนวโน้มการส่งออก การบริโภคและการผลิตในประเทศที่มีทิศทางดีขึ้นตามลำดับ

ยื่นผลตรวจแอปเปิ้ลปลอดภัย

● เกษกรหมกหวังไว้สารกึ่งอันตรายแต่ยังทานก็

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขานุการสำนักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยมว่า ผลการ
กลุ่มตรวจแอปเปิ้ลจำนวน 10 ตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้า 5 แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหา
เชื้อแบคทีเรียลิสเทอริโอซิส ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อผู้ที่
รับประทานเข้าไปตามท้องค้ำการอาหารและยาสหรัฐฯ ได้แจ้ง
เตือนสินค้าแอปเปิ้ลจากสหรัฐฯก่อนหน้านี้ว่า ผลจากการตรวจสอบ
ไม่พบเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวในทุกตัวอย่าง ดังนั้น แอปเปิ้ลที่วาง
จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าปัจจุบันถือว่ามีความปลอดภัยจาก
เชื้อแบคทีเรียดังกล่าว

“ส่วนผลการตรวจแอปเปิ้ลสายพันธุ์แกรนนี่สมิธจากสหรัฐฯ
แต่ไม่ใช่ยี่ห้ออู๋กิบิ และยี่ห้อแกรนนี่เบสต์ ที่ดูทาง ออย.สหรัฐฯ
แจ้งเตือน ซึ่งบรรจุมาในตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 2 ตู้ ที่ด่านสินค้า
แหลมฉบัง ยังไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจจากคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตรวจตัวอย่าง จึงยังไม่ทราบ
ว่าผลการตรวจเป็นอย่างไร และ ออย.ได้อนุมัติให้นำแอปเปิ้ล
แกรนนี่สมิธในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวออกไปวางจำหน่ายใน

นายวิมล จันทร์โรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามียี่ห้อแอปเปิ้ลจากสหรัฐฯเข้ามา
ทางด้านสินค้าของไทยเพิ่มเติมจาก 2 ตู้คอนเทนเนอร์ที่ทาง
ออย.ได้ขอกักกันสินค้าเพื่อตรวจสอบไว้ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน
ทาง ออย.สหรัฐฯ ยังไม่ได้แจ้งเตือนสินค้าอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติม รวม
ทั้งยังไม่ได้ยกเลิกการแจ้งเตือนสินค้าแอปเปิ้ลยี่ห้ออู๋กิบิ และ
แกรนนี่เบสต์แต่อย่างใด ทางของไทยจึงยังคงต้องเข้มงวดเฝ้า
ระวังสินค้าแอปเปิ้ลจากสหรัฐฯ ตามคำแนะนำเข้าต่อเนื่องไปอีก
8 เดือนเพราะสินค้าอาจจะอยู่ระหว่างขนส่งบนเรือสินค้าในทะเล

“ไม่ใช่เฉพาะสินค้าจากสหรัฐฯเท่านั้นที่พบปัญหาแล้วแจ้ง
เตือนประเทศผู้นำเข้าให้รับทราบและเฝ้าระวังแล้วแต่สินค้าจากหลาย
ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป (อียู) ก็มีการแจ้งเตือนด้านความ
ปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้บริโภคเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ในฐานะผู้นำเข้า จะเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
ของคนไทยให้มากที่สุด”

กมลกริชชญา

๑ ตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืช

14 เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธวัชชัย สิทธิวิระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในทุกตำบล เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรและเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชให้เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม และจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ.

เลิกเก็บตังน้ำตาล5บาท

โพสต์ทูเดย์ > **จักรมณท์เบาใจ คาคหลัง**
ลดยตัวน้ำตาลทรายราคาขายปลีกใน
ประเทศต่ำกว่า 23 บาท/กิโลกรัม

นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช รมว. อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้หารือกับนาง อภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เพื่อ เตรียมพร้อมรับมือการลดยตัวราคาน้ำตาล ทรายในประเทศก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (เออีซี) ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 โดยมั่นใจว่าระดับราคาน้ำตาลทรายบริโภค จะไม่เพิ่มสูงขึ้นเกินจากระดับควบคุมปัจจุบัน ที่อยู่ที่ 23 บาท/กิโลกรัม (กก.) เนื่องจาก จะยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและ น้ำตาลทรายในอัตรา 5 บาท/กก. ที่นำไป ชำระหนี้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

"ปัจจุบันราคาน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ที่ 18 บาท/กก. เมื่อรวมกับเงินที่เก็บเข้ากองทุน อ้อย 5 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาน้ำตาลขายปลีกอยู่ที่ 23 บาท/กก. หากลดยตัวน้ำตาล ทราย จะยกเลิกการเก็บเงิน 5 บาท/กก. เมื่อเปิดเออีซีราคาน้ำตาลทรายในประเทศ

จะลดลงแน่ และแม้ว่าราคาน้ำตาลใน ตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่าจะไม่เกิน 23 บาท/กก." นายจักรมณท์ กล่าว

นายจักรมณท์ ย้ำว่า การเปิดเสรีและ การลดยตัวน้ำตาล จะทำให้ไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายรายเดียวในอาเซียน มีตลาดเพิ่มขึ้น 10 เท่า หรือมีลูกค้าเพิ่ม เป็น 600 ล้านคน และราคาน้ำตาลของ ไทยมีราคาถูกกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ที่ราคาอยู่ที่ 30-40 บาท/กก.

นอกจากนี้ กระทรวงได้มอบหมายให้ นายสมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศึกษาแนวทางการปรับ โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ทราย และการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ทราย พ.ศ. 2527 คาดว่า จะแล้วเสร็จภายใน เดือน มี.ค. 2558 จากนั้นจะกำหนดลดยตัวน้ำตาล ทราย รวมทั้งการหาแหล่งเงิน มาชดเชยกรณีนำเงินกองทุนมาจ่ายค่า ชดเชยราคาอ้อยขึ้นต้นให้เกษตรกร ■